



ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ ๔) และกำหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์

ตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
กลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน และประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการ
กลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ ๔) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และ
สัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นไม่เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ตามวัน
และเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปราโมทย์ ยาใจ)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ ๔)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นายจिरารุฒิ เวียงวงษ์งาม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๒	นางสาวจุฑามาศ ไกรเพิ่ม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิทยบริการ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๓	นางสาวชนิดา จรรย์วรรณ	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ) สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๔	นางปิ่นเพชร ดีล้อม	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๕	นายรัตนชาติ ช่วยบุคดา	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ) สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๖	นายวรัญญ บัวขาว	วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๗	นายวิวัฒน์ สวยสม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเคมีดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๘	นายสินธิพงษ์ เพ็ชรภูเหล็ก	นายช่างสำรวจอาวุโส กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๙	นางสาวสุมาลี กลางสุข	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนากิจการอินทรีย์วัตถุ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
๑๐	นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน

วัน เวลา และสถานที่	จำนวน	วิธีปฏิบัติสำหรับ ผู้เข้ารับการกลั่นกรอง
วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคาร ๑ ชั้น ๒	๑๐ คน	นำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการ สัมภาษณ์ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคาร ๑ ชั้น ๒ โดยนำเสนอ ตามลำดับรายชื่อ โดยให้นำเสนอวิสัยทัศน์ ไม่เกิน ๕ นาที ร่วมกับการสัมภาษณ์ ของคณะกรรมการฯ รวมแล้ว ไม่เกินคนละ ๑๕ นาที (สามารถใช้ Power Point หรือ Presentation ประกอบการ นำเสนอวิสัยทัศน์)